

CỤC THUẾ TỈNH BÌNH PHƯỚC
CHI CỤC THUẾ KHU VỰC
BÌNH LONG – HÓN QUẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Long, ngày 01 tháng 6 năm 2022

Số: ~~288~~/CCTKV-LX2

V/v tham mưu giải trình ý kiến,
kiến nghị của cử tri với đại biểu
HĐND huyện trước kỳ họp thứ 4,
HĐND huyện khóa XII

Kính gửi:

- Văn phòng Hội đồng nhân dân huyện Hón Quản;
- Ủy ban nhân dân huyện Hón Quản.

Thực hiện Công văn số 990/UBND-KTTH ngày 10/6/2022 của UBND huyện Hón Quản về việc tham mưu giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri với đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XII.

Theo đó cử tri **Nguyễn Thị Lý- ấp Sóc Trào A, xã Tân Lợi** có ý kiến về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đề nghị cơ quan thuế xem xét lại các trường hợp đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc đã chết nhưng vẫn có thông báo thuế, gây khó khăn cho việc thu thuế.

Về nội dung kiến nghị này, Chi cục Thuế khu vực Bình Long-Hón Quản có ý kiến giải trình như sau:

Căn cứ thông tư số 153/TT- BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ tài Chính hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; theo đó sổ bộ thuế phi nông nghiệp hằng năm được lập trên cơ sở tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của người nộp thuế.

Đối với những trường hợp người nộp thuế khi chuyển nhượng đất cho người khác, thì phải lập tờ khai bổ sung Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, gửi đến UBND xã xác nhận. Trường hợp người nộp thuế đã chết, thì người thừa kế thừa đất có trách nhiệm khai lại tờ khai bổ sung Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Sau đó xã tổng hợp tờ khai gửi đến Chi cục Thuế để cập nhật lại thông tin người nộp thuế trên thông báo thuế.

Đối với trường hợp người nộp thuế hoặc người thừa kế đã gửi tờ khai bổ sung nhưng thông báo thuế thể hiện không đúng thông tin người nộp thuế thì liên hệ trực tiếp đến Chi cục Thuế để được xem xét, giải quyết.

Trên đây là nội dung giải trình về kiến nghị của cử tri. Chi cục Thuế khu vực Bình Long - Hón Quản báo cáo Hội đồng nhân dân huyện Hón Quản, Ủy ban nhân dân huyện Hón Quản được biết và chỉ đạo, giúp Chi cục Thuế hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. /.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- Lưu: VT, LX2

